



ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๖๙๕

ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๖

ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดแพร่ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กระทรวงศึกษาธิการแจ้งว่า ได้ประกาศรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒. โรงเรียนเทศบาล ๓ (โสภณพิทยาคูณานุสรณ์) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ในการนี้ จังหวัดแพร่ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยสามารถไปศึกษาดูงานหรือขอคำแนะนำจากสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในโอกาสต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่แจ้งสถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ หับทิมโต)  
ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่



<https://shorturl.asia/PHDfo>

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๖

ผู้ประสานงาน นางวิมลรัตน์ สุทธิดี

พ ๒๕๖๗



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่  
เลขที่..... 237  
วันที่..... 16 ม.ค. 2567  
เวลา.....

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๐๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๙ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด (ยกเว้นจังหวัดสงขลา)

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๔๓๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ด่วนที่สุด ที่ ศธ ๐๒๑๔๗/๑๙๔๓๓

ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งปฏิทินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖) ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกระทรวงศึกษาธิการว่า ได้ประกาศรายชื่อศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

๑. โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

๒. โรงเรียนเทศบาล ๓ (โสภณพิทยาคณานุสรณ์) เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการศึกษาประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทุกแห่งทราบ โดยสามารถไปศึกษาดูงานหรือขอคำแนะนำจากสถานศึกษาที่ได้รับการประกาศเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาในโอกาสต่อไป รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : สุกัญญา ประสงค์ศรี โทร. ๐๙๗-๒๖๕-๕๓๒๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย



<https://shorturl.asia/PHDfo>

# ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๒๑๔๗ / ๖๖๓๓๓



สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

กองส่งเสริมและพัฒนา  
การจัดการศึกษาท้องถิ่น

เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง<sup>๕๕</sup>เพียงด้านการศึกษา  
ปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันที่ 12 ธ.ค. 2566

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เวลา 15.09 น.

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
ด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ดำเนินการประเมินสถานศึกษาพอเพียงเป็น  
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีสถานศึกษาพอเพียง  
ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา จำนวน ๗๖ แห่ง  
ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
จำนวน ๑๑ แห่ง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๕๙ แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง นั้น

ในการนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอแจ้งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕  
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

*อนุช*

(นายวรัท พญางาฬกุล)

ผู้ตรวจราชการกระทรวง รักษาราชการแทน  
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษา ท้องถิ่น  
เลขรับ ๗๐๐  
วันที่ 12 ธ.ค. 2566  
เวลา 15.27 น.

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค  
กลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารการศึกษาในภูมิภาค  
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๘๘๘๑  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๘๘๘๐



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ

เรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” ให้เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” เพื่อเป็นเครื่องมือในการขยายผลการขับเคลื่อน “สถานศึกษาพอเพียง” ซึ่งกำหนดให้เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต้นสังกัด โดยอาจร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ในการดำเนินการพัฒนาตามความเหมาะสม และร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดสถานศึกษาดำเนินการกำกับ ติดตาม ประเมินผล การพัฒนา “สถานศึกษาพอเพียง” สู่การเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” อย่างสม่ำเสมอ นั้น

ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ หน่วยงานที่จัดการศึกษา ได้มีการพัฒนาเสริมศักยภาพความเข้มแข็ง สถานศึกษาพอเพียงให้สามารถเป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา” โดยผ่านกระบวนการติดตาม ประเมินผลตามเกณฑ์กำหนดของกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๔ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำนวน ๑๑ แห่ง กรมส่งเสริมการเรียนรู้ จำนวน ๕๙ แห่ง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๖ แห่ง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงประกาศให้สถานศึกษาพอเพียงทั้ง ๗๖ แห่ง เป็น “ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕” เพื่อทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน			
ลำดับ	สถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๑	โรงเรียนบ้านวังตะเคียน (ขยันการนาวิราษฎร์อุทิศ)	สพป.ชัยนาท	ชัยนาท
๒	โรงเรียนชยานุกิจพิทยาคม	สพม.อุทัยธานี ชัยนาท	ชัยนาท
๓	โรงเรียนเนินทรายวิทยาคม	สพม.จันทบุรี ตราด	ตราด
๔	โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม	สพม.จันทบุรี ตราด	ตราด
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา			
ลำดับ	สถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๕	วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช	สอศ.	นครศรีธรรมราช
๖	วิทยาลัยการอาชีพโนนดินแดง	สอศ.	บุรีรัมย์
๗	วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี	สอศ.	เพชรบุรี
๘	วิทยาลัยการอาชีพนครไทย	สอศ.	พิษณุโลก
๙	วิทยาลัยการอาชีพนิคมคำสร้อย	สอศ.	มุกดาหาร
๑๐	วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง	สอศ.	ระนอง
๑๑	วิทยาลัยการอาชีพนาทวี	สอศ.	สงขลา



ลำดับ	สถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๑๒	วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ	สอศ.	สุราษฎร์ธานี
๑๓	วิทยาลัยการอาชีพหนองหาน	สอศ.	อุดรธานี
๑๔	วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกอุดรธานี	สอศ.	อุดรธานี
๑๕	วิทยาลัยเทคนิคนครอุบลราชธานี	สอศ.	อุบลราชธานี
<b>กรมส่งเสริมการเรียนรู้</b>			
ลำดับ	สถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๑๖	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเสาวชัย	สกร.	กาญจนบุรี
๑๗	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพนมทวน	สกร.	กาญจนบุรี
๑๘	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนามน	สกร.	กาฬสินธุ์
๑๙	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดอนจาน	สกร.	กาฬสินธุ์
๒๐	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านฝาง	สกร.	ขอนแก่น
๒๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านแฮด	สกร.	ขอนแก่น
๒๒	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภออุบลรัตน์	สกร.	ขอนแก่น
๒๓	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอซำสูง	สกร.	ขอนแก่น
๒๔	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านไผ่	สกร.	ขอนแก่น
๒๕	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชุมแพ	สกร.	ขอนแก่น
๒๖	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูเวียง	สกร.	ขอนแก่น
๒๗	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอหางดง	สกร.	เชียงใหม่
๒๘	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงเชียงรุ้ง	สกร.	เชียงราย
๒๙	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเวียงแก่น	สกร.	เชียงราย
๓๐	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านเขว้า	สกร.	ชัยภูมิ
๓๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากช่อง	สกร.	นครราชสีมา
๓๒	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังน้ำเขียว	สกร.	นครราชสีมา
๓๓	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโนนสูง	สกร.	นครราชสีมา
๓๔	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอดง	สกร.	นครราชสีมา
๓๕	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชนอม	สกร.	นครศรีธรรมราช
๓๖	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสิชล	สกร.	นครศรีธรรมราช
๓๗	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าศาลา	สกร.	นครศรีธรรมราช
๓๘	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช	สกร.	นครศรีธรรมราช
๓๙	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเชียรใหญ่	สกร.	นครศรีธรรมราช
๔๐	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอทุ่งสง	สกร.	นครศรีธรรมราช
๔๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอชะอวด	สกร.	นครศรีธรรมราช
๔๒	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอจุฬาภรณ์	สกร.	นครศรีธรรมราช



ลำดับ	สถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๔๓	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระพรหม	สกร.	นครศรีธรรมราช
๔๔	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระนครศรี	สกร.	นครศรีธรรมราช
๔๕	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพิปูน	สกร.	นครศรีธรรมราช
๔๖	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระเจี๊ญ	สกร.	บึงกาฬ
๔๗	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอโซ่พิสัย	สกร.	บึงกาฬ
๔๘	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากคาด	สกร.	บึงกาฬ
๔๙	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอขานี	สกร.	บุรีรัมย์
๕๐	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปะคำ	สกร.	บุรีรัมย์
๕๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอละหานทราย	สกร.	บุรีรัมย์
๕๒	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอห้วยราช	สกร.	บุรีรัมย์
๕๓	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกระสัง	สกร.	บุรีรัมย์
๕๔	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่ายาง	สกร.	เพชรบุรี
๕๕	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวาปีปทุม	สกร.	มหาสารคาม
๕๖	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอนาดูน	สกร.	มหาสารคาม
๕๗	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอมหาชนะชัย	สกร.	ยโสธร
๕๘	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอค้อวัง	สกร.	ยโสธร
๕๙	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองยโสธร	สกร.	ยโสธร
๖๐	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอรามัน	สกร.	ยะลา
๖๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอกาบัง	สกร.	ยะลา
๖๒	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอปากชม	สกร.	เลย
๖๓	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูเรือ	สกร.	เลย
๖๔	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอวังสะพุง	สกร.	เลย
๖๕	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอลำสนธิ	สกร.	ลพบุรี
๖๖	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอแจ้ห่ม	สกร.	ลำปาง
๖๗	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอบ้านนาเดิม	สกร.	สุราษฎร์ธานี
๖๘	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพระแสง	สกร.	สุราษฎร์ธานี
๖๙	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอไชยา	สกร.	สุราษฎร์ธานี
๗๐	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอท่าฉาง	สกร.	สุราษฎร์ธานี
๗๑	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพุนพิน	สกร.	สุราษฎร์ธานี
๗๒	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	สกร.	สุราษฎร์ธานี
๗๓	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอศีขรภูมิ	สกร.	ศรีนคร
๗๔	ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอภูแก้ว	สกร.	อุดรธานี



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น			
ลำดับ	สถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๗๕	โรงเรียนเทศบาล ๒ (บ้านหาดใหญ่)	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	สงขลา
๗๖	โรงเรียนเทศบาล ๓ (โศภณพิทยาคุณานุสรณ์)	กรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	สงขลา

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



พลตำรวจเอก

ดร. ชื่น

(เพิ่มพูน ชิดชอบ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ